

# Thế chiến quốc - Tổng quan - 7



## [Thế chiến quốc - Tổng quan \(7\)](#)

[Xung đột bùng phát ở Trung Đông, Bắc Kinh nắn gân Mỹ ở Biển Đông](#)

[Biển Đông: Biden nói Mỹ sẽ bảo vệ Philippines nếu Trung Quốc tấn công  
Mỹ sẽ đi đến mức nào để bảo vệ Israel?](#)

[Xung đột Israel-Hamas : Ván cờ mạo hiểm của Iran](#)

[Nếu không có nguyên tắc để hướng về, thì xã hội sẽ sớm man di mọi rợ](#)

[Mỹ đánh vào các kho đạn của những tổ chức có liên hệ với Iran tại Syria](#)

[Nga tuyên bố sẽ xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Triều Tiên 'trên mọi lĩnh vực'](#)

[Washington khẳng định Bắc Triều Tiên đã chuyển giao đạn cho Nga](#)

[Người Do Thái biểu tình tại New York đòi ngừng oanh tạc vào Gaza](#)

[Bi cắt đứt khỏi thế giới, người dân Gaza sống dưới mưa bom của Israel](#)

## [Xung đột bùng phát ở Trung Đông, Bắc Kinh nắn gân Mỹ ở Biển Đông](#)

Đăng ngày: 28/10/2023 - 15:21

Capture à partir de :[RFI](#)

Trong hai tuần qua tại Biển Đông, Trung Quốc gia tăng áp lực lên Philippines nhân lúc Washington tập trung đối phó với xung đột gia tăng tại Trung Đông. Chính quyền Manila kêu gọi mở rộng đối tác an ninh tại Biển Đông chống các nỗ lực gây hấn gia tăng của Bắc Kinh. Cũng liên quan đến quan hệ Trung – Mỹ, ngay trước thềm chuyến công du Washington của ngoại trưởng Vương Nghị, Bắc Kinh tiến hành một loạt thay đổi nhân sự cấp cao.



Tàu tuần duyên Philippines tuần tra ở khu vực Đá Ba Đầu (Whitsun Reef), Biển Đông, đối mặt với tàu Trung Quốc. Ảnh do lực lượng tuần duyên Philippines cung cấp ngày 15/04/2021.via REUTERS - PHILIPPINE COAST GUARD

27 nước châu Âu họp tìm lập trường thống nhất về xung đột Israel – Hamas, và cuộc chiến Nga xâm lược Ukraina. “*Bộ phụ trách Tương Lai*”, cuốn tiểu thuyết về khí hậu, của nhà văn khoa học viễn tưởng nổi tiếng hàng đầu thế giới Kim Stanley Robinson người Mỹ, ra mắt công chúng Pháp. Trên đây là các chủ đề chính của Tạp chí Thế giới Đó đây tuần này.

\*\*\*

Ngày 15/10/2023, quân đội Philippines yêu cầu Trung Quốc “*ngừng các hành động nguy hiểm và hung hăng*” tại Biển Đông sau khi một tàu hải cảnh Trung Quốc “*tìm cách chặn đường*” một tàu tiếp liệu của Hải Quân Philippines gần đảo Thị Tứ, quần đảo Trường Sa. Một tuần sau, ngày 22/10, Manila tố cáo tàu Trung Quốc đã gây ra hai vụ va chạm nguy hiểm nhắm vào các tàu công vụ của Philippines tiếp tế cho đơn vị đồn trú tại Bãi Cỏ Mây, quần đảo Trường Sa.

Chuyên gia quân sự Peter Layton (giảng dạy tại Đại học US National Defense University và Australian War College), trong bài viết đăng tải trên trang mạng Viện Lowy ngày 25/10 (“As the world looks elsewhere, China stirs trouble in the South China Sea”/ “Khi thế giới nhìn đi chỗ khác, Trung Quốc gây rắc rối ở Biển Đông”), chú ý đến việc đây là “lần đầu tiên Manila thông báo tàu Trung Quốc cố tình đâm vào tàu của

chính phủ Philippines”. Nhiều nhà quan sát gắn hành động hung hăng đột biến của Trung Quốc trong những tuần qua với bối cảnh Hoa Kỳ buộc phải can dự mạnh mẽ hơn tại Trung Cận Đông, sau cuộc tấn công Israel của Hamas ngày 07/10, chiến tranh bùng phát tại Gaza và một số vùng phụ cận.

Nếu như vụ “*tìm cách chặn đường*” tàu tiếp tế đảo Thị Tứ tiếp nối các hành động khiêu khích thông thường, lần dần từng bước một của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines từ hai thập niên qua nói chung và những tháng gần đây nói riêng, thì hai vụ đâm tàu tiếp tế cho Bãi Cỏ Mây dường như cho thấy xu thế leo thang rõ rệt. Nhà địa chính trị Philippines Don McLain Gill (Đại học De La Salle) ghi nhận Trung Quốc đang khai thác những diễn biến an ninh ngoài khu vực, để ước tính xem “*có thể đi xa đến đâu*” trong việc theo đuổi các mục tiêu thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông. Vụ va chạm ngày 22/10 thể hiện tính toán nấn gân Mỹ của Bắc Kinh (bài “*China-Philippines ties: Towards more escalations in the West Philippine Sea?*”, ORF, 25/10).

## **Truyền thông Trung Quốc cổ vũ “đánh chìm” tàu Philippines**

Chuyên gia quân sự Úc đặc biệt chú ý đến việc một số phương tiện truyền thông Trung Quốc nổi tiếng về quan điểm cứng rắn, như Hoàn Cầu Thời Báo ấn bản Anh ngữ (Global Times), dự báo sẽ có “*những va chạm nghiêm trọng hơn*”. Theo chuyên gia Peter Layton, “*trong thời gian tới, nguy cơ Trung Quốc làm hư hại tàu cảnh sát biển Philippines hoặc đánh chìm một tàu nhỏ của Philippines là rất cao*”. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc dường như tiếp dầu vào lửa với việc lưu ý “*nhieu cư dân mạng Trung Quốc đang tức giận*” và do đó sẽ ủng hộ việc “*đánh chìm tàu Philippines*”.

Sau các áp lực gia tăng của Trung Quốc, trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình công Philippines PTV, hôm 25/10 vừa qua, bộ trưởng Quốc Phòng Philippines Gilberto Teodoro khẳng định sự cố va chạm gần đây với Trung Quốc “*có thể khuyến khích các nước khác tham gia cuộc chiến của chúng tôi*”. Bộ trưởng Quốc Phòng gọi Trung Quốc là “*kẻ chiếm giữ bất hợp pháp*” ở Biển Tây Philippines (tức Biển Đông). Phát biểu của lãnh đạo bộ Quốc Phòng Philippines được đưa ra ít ngày sau vụ tàu Trung Quốc đâm vào hai tàu tiếp tế Philippines. Ngày 26/10, đích thân tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng cảnh cáo

Trung Quốc, mọi hành động tấn công tàu Philippines sẽ kích hoạt Hiệp định phòng thủ chung Hoa Kỳ - Philippines.

Hoa Kỳ có sẵn sàng hỗ trợ đồng minh Philippines đủ mức hay không tại Biển Đông là câu hỏi mà nhiều nhà quan sát đặt ra. Chuyên gia địa chính trị Philippines Don McLain Gill lo ngại là, trong dự kiến ngân sách mới đây của tổng thống Mỹ, đầu tư của Mỹ cho khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương chỉ là 2 tỷ đô la trong tổng số 105 tỉ đô la đầu tư cho an ninh trên toàn cầu, trong lúc đầu tư cho Ukraina là 61 tỉ đô la, và cho Israel là hơn 14 tỉ. Tính chất mất cân đối như trên gây lo ngại cho các đồng minh và đối tác của Mỹ tại Ấn Độ - Thái Bình Dương, trong lúc tiềm lực của Trung Quốc “*vượt xa khả năng của Nga và Iran hợp lại*”.

## **Philippines siết chặt quan hệ với EU**

Theo chuyên gia Philippines, “*trong khi không có quốc gia nào có thể sánh ngang với Mỹ trong vai trò đối tác an ninh, Philippines phải chủ động mở rộng và đa dạng hóa mạng lưới bên ngoài của mình để đóng vai trò là vùng đệm chiến lược trước sự bất ổn địa chính trị khu vực trong tương lai*”. Nhà báo Sebastian Strangio, trong một phân tích trên The Diplomat, dự kiến là chiến dịch leo thang hiện nay của Trung Quốc ở Biển Đông, trên thực địa cũng như trên truyền thông, đang thúc đẩy nhanh chóng việc Manila tăng cường liên minh an ninh với Washington, cũng như “*đa dạng hóa*” các hợp tác về an ninh – quân sự.

Liên Âu (EU) là đối tác an ninh hàng đầu mà Philippines hướng đến, sau Hoa Kỳ. Bài “*Europe in focus as Philippines launches new security policy*” (Châu Âu là tâm điểm của chính sách an ninh mới của Philippines), của hãng tin Đức DW, ghi nhận nhiều động thái thúc đẩy hợp tác quốc phòng – an ninh song phương. Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Philippines, được đưa ra hồi tháng 8, coi mở rộng hợp tác quốc phòng với EU là một trọng tâm.

Cuối tháng 9, tiểu ban Hợp tác Hàng hải EU-Philippines, được thành lập theo yêu cầu của Manila, đã họp lần đầu tiên tại Bruxelles. Chia sẻ thông tin, đánh giá các đe dọa, xây dựng năng lực phòng thủ bờ biển là ưu tiên. Hợp tác Philippines – EU về Các tuyến đường hàng hải quan trọng ở Ấn Độ -Thái Bình Dương (CRIMARIO - Critical Maritime Routes Indo-Pacific) đã đạt được nhiều tiến bộ, hai bên “*cam kết tổ chức nhiều hoạt động đào tạo và diễn tập hơn, bao gồm tăng cường*

*năng lực xử lý khủng hoảng của Philippines*”. Phát biểu của bộ trưởng Quốc Phòng Philippines ngày 25/10 có thể coi như mong muốn của Manila thúc đẩy xu thế hợp tác gia tăng này.

## **Vì sao Bắc Kinh thay bộ trưởng Quốc Phòng trước chuyến đi Mỹ của Vương Nghị ?**

Ngay trước thềm chuyến công du Washington của ngoại trưởng Vương Nghị, Bắc Kinh thông báo một loạt thay đổi nhân sự cấp cao. Việc Trung Quốc chính thức thông báo hai lãnh đạo bộ Quốc Phòng và Ngoại Giao thôi chức gây nhiều chú ý. Thông báo được đưa ra nhiều tháng sau khi hai bộ trưởng đột ngột không xuất hiện trên truyền thông.

Đài Pháp France 24 gọi ngày 24/10 là “[ngày thứ Ba đen](#)” của chính phủ Trung Quốc. Theo nhà Trung Quốc học Marc Lanteigne, Đại học Bắc Cực của Na Uy, “*một thay đổi lớn như vậy chỉ 7 tháng sau khi thành lập chính phủ là rất bất thường và là điều gần như chưa từng có*”. Bí ẩn bao trùm việc bộ trưởng Quốc Phòng Lý Thượng Phúc (Li Shangfu) bị thôi chức: không có lý do chính thức nào được đưa ra, tính danh của người kế nhiệm không được thông báo.

Thông thường những thay đổi bất ngờ trong bộ máy cầm quyền được coi là do các thanh trừng nhắm vào phe phái đối địch. Tuy nhiên lần này, bộ trưởng Quốc Phòng và ngoại trưởng mất chức lại được biết như những người nổi tiếng trung thành với lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình. Chuyên gia về Trung Quốc Zeno Leoni, ở International Team for the Study of Security (ITSS) Verona (Ý), đây là một điều bất lợi cho ông Tập Cận Bình, vốn tự coi là người kiểm soát toàn bộ.

Một số phương tiện truyền thông nêu khả năng Trung Quốc cách chức bộ trưởng Quốc Phòng để mở đường cho việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ. [Theo hãng tin Bloomberg](#), về mặt khách quan, việc cách chức bộ trưởng Lý Thượng Phúc cho phép loại bỏ một trở ngại lớn cho các cuộc đàm phán quân sự Mỹ - Trung, do việc Bắc Kinh đặt điều kiện chỉ nối lại đàm phán nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với cá nhân ông Lý Thượng Phúc, được áp đặt từ năm 2018.

## **Lý Thượng Phúc bị cách chức do áp lực nội bộ ?**

Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát bác bỏ khả năng Bắc Kinh chủ động thực thi một kịch bản giả định thuận lợi cho quan hệ Mỹ - Trung như trên. [Ông Daniel Russel](#), nhà cựu ngoại giao hàng đầu của Mỹ ở châu

Á, phó chủ tịch an ninh quốc tế và ngoại giao tại Viện Asia Society Policy Institute, nhận xét việc công bố Lý Thượng Phúc thôi chức vào thời điểm này thuộc lĩnh vực chính trị nội bộ phức tạp của Bắc Kinh, “*không phải là một tín hiệu ngầm gửi đến Hoa Kỳ*”, và “*điều này không, hoặc gần như không liên quan đến quan hệ Mỹ - Trung*”.

Trong trường hợp là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, chuyên gia Zeno Leoni nêu giả thiết : Tập Cận Bình đang đứng trước áp lực rất lớn trong nước, khi dư luận “*phẫn nộ với chính quyền về cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại*”. Lãnh đạo tối cao Trung Quốc buộc phải tỏ ra cứng rắn hơn mức bình thường, cách chức các thủ hạ thân tín vì các bất cứ hành vi sai trái nào, mà trước đó vốn có thể coi là chấp nhận được. Nhà Trung Quốc học Marc Lanteigne đặt câu hỏi phải chăng khó khăn của ông Tập hiện nay là tìm ra được một người vừa trung thành, vừa không dính vào các bê bối. Một người như vậy quả là “*viên ngọc quý quá hiếm có*” ở Bắc Kinh.



## [Biển Đông: Biden nói Mỹ sẽ bảo vệ Philippines nếu Trung Quốc tấn công](#)

Capture à partir de :[BBC](#)



Nguồn hình ảnh, REUTERS  
Căng thẳng gia tăng ở Biển Đông dẫn đến va chạm tàu thuyền

- Tác giả, Joel Guinto
- Vai trò, BBC News

**Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo Trung Quốc rằng Mỹ sẽ bảo vệ Philippines trong trường hợp có bất kỳ cuộc tấn công nào ở vùng Biển Đông đang tranh chấp.**

Bình luận này được đưa ra vài ngày sau hai vụ va chạm giữa tàu Philippines và Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp.

Ông Biden nhắc lại cam kết phòng thủ “sắt thép” của mình với Philippines.

Manila đã phản đối các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng biển này, cắt dây phao nổi và mời giới truyền thông quay lại cái mà họ gọi là những động thái nguy hiểm của Bắc Kinh trên biển.

Tuyên bố của ông Biden về Biển Đông hôm thứ Tư là tuyên bố mạnh mẽ nhất của ông kể từ khi căng thẳng giữa Bắc Kinh và Manila nóng lên trong những tháng gần đây.

[Biển Đông: Vì sao Philippines và Trung Quốc đang trên đà xung đột?](#)

[Biển Đông: Cảnh sát biển Trung Quốc tấn công tàu Philippines, Manila nói](#)

Ông nói: “Tôi muốn nói rõ - tôi muốn nói thật rõ ràng: Cam kết quốc phòng của Hoa Kỳ với Philippines là sắt thép. Cam kết quốc phòng của Hoa Kỳ với Philippines là sắt thép”.

Được ký vào năm 1951, Hiệp ước phòng thủ chung ràng buộc Mỹ và Philippines, thuộc địa cũ của nước này, bảo vệ lẫn nhau trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vũ trang.

“Bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào máy bay, tàu hoặc lực lượng vũ trang của Philippines sẽ khởi động Hiệp ước phòng thủ chung của chúng tôi với Philippines”, ông nói thêm trong bài phát biểu tại Nhà Trắng hôm thứ Tư, khi ông chào đón Thủ tướng Úc Anthony Albanese.

Hôm Chủ nhật, Philippines cho biết “hành động nguy hiểm” của Trung Quốc đã dẫn đến vụ va chạm giữa tàu cảnh sát biển Trung Quốc và tàu tiếp tế của Philippines trong khu vực nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines.

[BBC chứng kiến tàu TQ chặn thuyền tiếp tế Philippines](#)

[Biển Đông: Philippines tiếp tế cho binh sỹ dù TQ ngăn cản](#)

[Philippines đặt các phao hơi trên Biển Đông để khẳng định chủ quyền](#)

Trong một vụ việc khác, Manila cho biết một tàu dân quân Trung Quốc đã “đụng trúng” một tàu cảnh sát biển Philippines.

Các tàu của Philippines đang trên đường tới một tàu chiến hải quân đang đổ nát mà Manila đã neo đậu ở Bãi Cỏ Mây để củng cố tuyên bố chủ quyền của mình.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Gilberto Teodoro Jr, cho biết các tàu Trung Quốc "có ý đụng trúng" các tàu Philippines và cáo buộc Trung Quốc "bóp méo câu chuyện để phù hợp cho mục đích riêng của mình".

Ông Biden lặp lại những tuyên bố này, nói rằng các tàu Trung Quốc đã "hành động nguy hiểm và bất hợp pháp" khi xảy ra va chạm.



Nguồn hình ảnh, REUTERS

Ông Biden nhắc lại cam kết phòng thủ "sắt thép" với Philippines

Philippines là đồng minh chiến lược quan trọng của Mỹ vì nước này giáp ranh với hai điểm nóng tiềm tàng ở Thái Bình Dương là Biển Đông và Đài Loan.

Kể từ khi Tổng thống Ferdinand Marcos Jr nhậm chức vào tháng 6/2022 và khôi phục liên minh giữa Philippines với Mỹ, chính quyền Philippines đã trở nên hung hăng hơn trong việc phản đối các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông.

Chính sách đối ngoại của ông Marcos là sự đảo ngược quan điểm thân Trung Quốc của người tiền nhiệm Rodrigo Duterte, người bị chỉ trích vì chưa làm đủ để đối chọi lại hành động gây hấn của Bắc Kinh ở Biển Đông.



Duterte từ chối viện dẫn chiến thắng pháp lý của Manila trước Trung Quốc tại tòa án quốc tế, kết luận của tòa cho rằng những tuyên bố chủ quyền rộng lớn của Bắc Kinh đối với gần như toàn bộ Biển Đông là vô căn cứ.



Chụp lại video,  
Biển Đông: Tàu cảnh sát biển Trung Quốc, tàu tiếp tế Philippines va chạm nhau



## [Mỹ sẽ đi đến mức nào để bảo vệ Israel?](#)

Capture à partir de :[BBC](#)



Nguồn hình ảnh, REUTERS

Tàu USS Gerald R Ford là một phần trong cuộc phô trương lực lượng của Mỹ ở Đông Địa Trung Hải

- Tác giả, Jonathan Beale

- Vai trò, Phòng viên quốc phòng, Ashkelon, Israel
- 24 tháng 10 2023

**Mỹ đã cam kết hỗ trợ vững chắc cho Israel và chống lưng cho điều đó bằng viện trợ quân sự. Nhưng với những vết sẹo từ những vương quốc mắc trong quá khứ ở khu vực vẫn còn hiện rõ, đâu là giới hạn cho sự can dự của Mỹ?**

Trong phản ứng đầu tiên trước cuộc tấn công của Hamas vào Israel, Tổng thống Biden đã nói rõ rằng ông đứng về phe nào: "Israel có sự hậu thuẫn từ Mỹ," ông nói.

"Đối với bất kỳ ai nghĩ đến việc lợi dụng tình hình này, tôi có một lời: Đừng," ông nói thêm.

Cảnh báo này rõ ràng là nhắm đến Iran và các đồng minh.

Lầu Năm Góc nói quân đội Mỹ ở Iraq và Syria đã bị tấn công nhiều lần trong những ngày gần đây và một tàu khu trục của Mỹ ở Biển Đỏ đã chặn các tên lửa bắn từ Yemen "có khả năng" nhắm vào Israel.

Mỹ đã có một nhóm tàu sân bay tác chiến ở Đông Địa Trung Hải và sẽ sớm có thêm một nhóm khác trong khu vực tham gia. Mỗi tàu sân bay có hơn 70 chiếc máy bay trên tàu - tương đương với hỏa lực đáng kể. Ông Biden cũng đã điều động hàng nghìn binh lính Mỹ vào tình trạng sẵn sàng di chuyển đến khu vực nếu nhận được mệnh lệnh.

[Iran nói Mỹ cũng phải chịu trách nhiệm về xung đột ở Gaza](#)  
[Israel muốn chấm dứt trách nhiệm với Gaza sau chiến tranh với Hamas](#)

Mỹ là nước ủng hộ quân sự lớn nhất cho Israel, chi khoảng 3,8 tỷ USD viện trợ quốc phòng mỗi năm.

Các máy bay phản lực của Israel ném bom Gaza đều do Mỹ sản xuất, cũng như hầu hết các loại vũ khí dẫn đường chính xác hiện đang được sử dụng.

Một số tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) của Israel cũng được sản xuất tại Mỹ.

Mỹ đã tái cung cấp các nguồn vũ khí đó ngay cả trước khi Israel yêu cầu. Hôm 20/10, Tổng thống Biden đã yêu cầu Quốc hội phê duyệt khoản tài trợ 14 tỷ USD cho quỹ chiến tranh của đồng minh Trung Đông như một phần của gói viện trợ quân sự trị giá 105 tỷ USD.

Ngày hôm sau, Lầu Năm Góc thông báo sẽ gửi hai hệ thống phòng thủ tên lửa mạnh nhất của mình tới Trung Đông - một hệ thống phòng thủ

tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và thêm các hệ thống tên lửa phòng không Patriot.

Nhưng liệu tổng thống Mỹ có thực sự sẵn sàng bị lôi vào một cuộc chiến khác, đặc biệt là trong năm bầu cử tới đây?

Những viện trợ quân sự gần đây của Mỹ trong khu vực đã thể hiện sự tổn kém - về mặt chính trị, kinh tế và mạng sống của người Mỹ.



Chụp lại video,

Chiến tranh Israel-Gaza: Toàn bộ khu dân cư biến thành đồng đống nát

Michael Oren, cựu đại sứ Mỹ tại Israel, tin rằng Tổng thống Biden đã thực hiện bước đầu tiên bằng việc cho di chuyển các tàu sân bay Mỹ trong khu vực. "Quý vị không thể rút loại vũ khí đó ra trừ khi sẵn sàng sử dụng nó," ông ấy nói.

Nhưng Seth G Jones, giám đốc An ninh Quốc tế tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, nói rằng Mỹ sẽ rất khiên cưỡng nhúng tay trực tiếp về mặt quân sự vào cuộc chiến ở Gaza.

Ông nói, sự hiện diện của các nhóm tác chiến tàu sân bay có thể hữu ích "mà không cần bắn một phát súng", đặc biệt là vì khả năng thu thập thông tin tình báo và cung cấp khả năng phòng không của họ. Ông nói rằng bất kỳ sự tham gia nào cũng sẽ là "biện pháp cuối cùng".

Đây chủ yếu là mối đe dọa từ phía bắc Israel, đặc biệt là từ nhóm vũ trang Hezbollah, hiện đang khiến cả Israel lẫn Mỹ lo lắng.

Nhóm này được Iran hậu thuẫn là mối đe dọa lớn hơn nhiều so với Hamas ở Gaza. Họ có một kho vũ khí gồm khoảng 150.000 tên lửa mạnh hơn và chính xác hơn những tên lửa mà Hamas từng sử dụng. Và nhóm này đã đọ hỏa lực với Israel, kẻ thù không đội trời chung.

Ông Oren lo ngại Hezbollah có thể can thiệp khi Israel "đã tiến sâu vào Gaza và đã ủy nhiệm và mỗi một".

Nếu điều đó xảy ra, ông Oren tin rằng có khả năng Mỹ sẽ triển khai lực lượng không quân hùng mạnh của mình để tấn công các mục tiêu bên trong Lebanon, dù ông không thấy có trường hợp nào Mỹ sẽ triển khai lực lượng trên bộ.



Nguồn hình ảnh, REUTERS

Hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel đánh chặn tên lửa từ Gaza

Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đều khẳng định rằng Mỹ sẽ đáp trả nếu tình hình leo thang và nếu có bất kỳ nhân viên hoặc quân nhân Mỹ nào trở thành mục tiêu.

Ông Austin cho biết hôm 22/10 rằng Mỹ có quyền tự vệ và sẽ không ngần ngại "thực hiện hành động thích đáng".

Ông Jones thừa nhận nguy cơ xung đột ngày càng mở rộng, nhưng ông tin rằng sự răn đe của Mỹ "sẽ làm tăng chi phí rủi ro cho cả Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này".

Ông nói nếu Hezbollah ở Lebanon tham gia vào một chiến dịch tấn công lớn từ phía bắc Israel, "họ có thể sẽ phải đối mặt với sự phản đòn khá nghiêm trọng". Ông lưu ý rằng trước đây lực lượng Mỹ trong

khu vực đã hứng chịu các cuộc tấn công hạn chế từ các nhóm có mối nối với Iran.

Israel cũng không đòi hỏi hỗ trợ quân sự trực tiếp trong cuộc chiến với Hamas. Danny Orbach, giáo sư lịch sử quân sự tại Đại học Do Thái ở Jerusalem, chỉ ra rằng học thuyết quân sự của Israel tuyên bố rằng nước này có thể tự bảo vệ mình.



Nguồn hình ảnh, GETTY IMAGES

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Chuyến thăm Israel của Tổng thống Biden trong tuần này cho thấy Mỹ hỗ trợ là có điều kiện. Ông muốn Israel cho phép viện trợ nhân đạo vào trong Gaza và ông không muốn thấy Israel chiếm đóng dài Gaza vô thời hạn. Ông nói với chương trình 60 Phút của CBS rằng làm như vậy sẽ là một "sai lầm lớn".

Sự hỗ trợ của Mỹ cũng có thể bị giới hạn về thời gian. Yaacov Katz, một nhà phân tích quân sự và là người phụ trách chuyên mục của tờ Jerusalem Post, tin rằng sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel sẽ hứng chịu áp lực ngay khi hoạt động quân sự của nước này bắt đầu ở Gaza và thương vong dân sự ngày càng gia tăng.

[Chuyến đi tới Israel 'gắn' TT Biden và Mỹ với bất kỳ cuộc tấn công nào ở Gaza](#)

Ông tin rằng sự hỗ trợ có thể giảm đi trong vòng vài tuần. “Tôi không thấy Israel mất nhiều thời gian hơn từ Mỹ hoặc thế giới cho một cuộc tấn công trên bộ kéo dài lâu hơn”, ông nói.

Mỹ rõ ràng hy vọng rằng sự hỗ trợ quân sự dành cho Israel và sự hiện diện quân sự được tăng cường của họ trong khu vực sẽ đủ để ngăn chặn xung đột lan rộng.

Có rất ít ví dụ về việc Mỹ can hệ trực tiếp thay cho Israel. Việc Mỹ gửi hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot đến bảo vệ Israel khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa Scud của Iraq, trước cuộc xâm lược của nước này trong cuộc chiến Vùng Vịnh năm 1991, là một ngoại lệ hiếm hoi.

Trên thực tế, Mỹ thường xuyên sử dụng đòn bẩy quân sự của mình đối với Israel như một gọng kìm.



## [Xung đột Israel-Hamas : Ván cờ mao hiểm của Iran](#)

Đăng ngày: 26/10/2023 - 15:55

Capture à partir de : [RFI](#)

Cuộc tấn công đẫm máu của phe Hamas nhắm vào lãnh thổ Israel hôm 07/10/2023 đã phô bày một sự yếu kém nhất thời chưa từng thấy của người Do Thái. Các nhà lãnh đạo Cộng hòa Hồi Giáo Iran muốn nắm bắt cơ hội hiếm có này để làm suy yếu thêm đối thủ Israel, nhưng vẫn tìm cách tránh một cuộc đối đầu trực diện.



Giáo chủ Ali Khamenei (G) tại học viện quân sự Iran ngày 10/10/2023. via REUTERS - WANA NEWS AGENCY

Hiện tại, sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas, quân đội Israel dường như đang sẵn sàng đổ bộ lên dải Gaza. Ở phía bắc, nhiều cuộc va chạm giữa lực lượng Israel và nhóm dân quân vệ Hezbollah được Iran hậu thuẫn cũng đã nổ ra. Tại nhiều thành phố trên thế giới đã diễn ra các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine.

### **Iran : Lời lẽ cứng rắn và nỗi lo « mất khả năng kiểm soát »**

Hoa Kỳ lập tức điều hai cụm tàu sân bay đến vùng Đông Địa Trung Hải. Thứ Năm 19/10, một tàu chiến Mỹ đã bắn hạ nhiều tên lửa và drone được bắn đi từ Yemen, mà theo quân đội Mỹ, dường như nhắm hướng Israel. Ngày 23/10/2023, Hoa Kỳ cáo buộc Iran « tích cực hậu thuẫn » các cuộc tấn công bằng drone và rốc-kết nhằm vào nhiều căn cứ quân sự của Mỹ tại Irak và Syria trong vòng một tuần, tính từ hôm 17/10, làm khoảng 24 lính Mỹ bị thương.

Dấu hiệu cho thấy Lầu Năm Góc dự báo khả năng sẽ có nhiều cuộc tấn công tương tự trong thời gian sắp tới: quân đội Mỹ thông báo nâng cao năng lực phòng không khi cho triển khai thêm nhiều hệ thống tên lửa bắn chặn THAAD và Patriot trong vùng để bảo vệ các lực lượng Mỹ. Chủ Nhật 22/10, Washington cảnh cáo Iran và các tổ chức vũ trang đồng minh của nước này về mọi ý định mở rộng cuộc xung đột ở

vùng Cận Đông, và cho biết « sẽ có hành động » trong trường hợp tấn công các lợi ích của Mỹ và Israel.

Về phía Iran, ba ngày sau vụ tấn công đẫm máu, ngày 10/10, lãnh đạo tối cao, giáo chủ Ali Khamenei, đã hoan nghênh chiến dịch quân sự của Hamas, một thành phần trong mạng lưới các nhóm vũ trang phi chính phủ được Iran sử dụng để củng cố tầm ảnh hưởng trong khu vực.

Tuy nhiên, một mặt, Iran phủ nhận mọi sự can dự trong cuộc tấn công, giới chức Mỹ và Israel thừa nhận hiện không có « bằng chứng trực tiếp » để chứng minh điều ngược lại. Nhưng mặt khác, trước khả năng Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào dải Gaza, chế độ Teheran không ngừng đưa ra những lời cảnh cáo « không ai có thể ngăn cản được các lực lượng kháng chiến » và những lời dọa dẫm « đáp trả » hay « mở rộng nhiều mặt trận ».

Theo báo Pháp Le Monde, trong chiến lược răn đe của kẻ yếu trước kẻ mạnh, từ ba thập niên qua, Iran đã âm thầm xây dựng một mạng lưới các nhóm vũ trang, tập hợp các kẻ thù của Israel và Mỹ từ Hezbollah Liban, phe nổi dậy người Huthi ở Yemen, cho đến các đơn vị Huy động quần chúng ở Irak, hay đội quân lê dương, quy tụ nhiều sự đoàn người Afghanistan và Pakistan, những đội quân thường xuyên được Iran triển khai ở Syria để bảo vệ chế độ Damas.

Theo giới quan sát, giọng điệu đầy tính dọa dẫm này của Iran đang che giấu một nỗi lo « mất kiểm soát » trong trường hợp xung đột lan rộng. Trả lời báo Le Monde, nhà nghiên cứu Hamidreza Azizi, Viện Nghiên cứu về Quan hệ Quốc tế của Đức phân tích :

« Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian tìm cách khẳng định vị thế như là phát ngôn viên của trực kháng chiến khi cùng lúc nhắc rằng những nhóm vũ trang này sẽ đưa ra các quyết định một cách độc lập. Điều làm Iran lo lắng là khả năng Hoa Kỳ can thiệp quân sự và gia tăng hậu thuẫn Israel, và như vậy có thể khuyến khích Israel đánh cả các nhóm thân Iran bên ngoài dải Gaza. Đương nhiên, Iran không muốn can dự vào một cuộc chiến diện rộng, nhưng nguy cơ này mỗi ngày một lớn ».

## **Những mục tiêu của Iran**

Trong trước mắt, cuộc xung đột bùng lên tại dải Gaza, đang đáp ứng nhiều mục tiêu của Iran trước « kẻ thù truyền kiếp » Israel. Thứ nhất,



tuy không thể ngăn chặn một cách « *không thể vãn hồi* » sự xích lại gần giữa nhà nước Do Thái với các nước Ả Rập trong khuôn khổ thỏa thuận Abraham (được ký kết giữa Israel với Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrein, Maroc và Sudan), nhưng cuộc xung đột ở dải Gaza không những đẩy lùi triển vọng bình thường hóa quan hệ giữa Aviv và Riyad, mà còn củng cố tạm thời tiến trình hòa giải giữa Ả Rập Xê Út và Iran, được thông báo tại Bắc Kinh hồi tháng 3/2023.

Georges Malbrunot, phóng viên báo Pháp Le Figaro, chuyên gia về Trung Đông, trên kênh truyền hình France 24 nhận định :

« *Mối quan hệ giữa Riyad và Teheran có khả năng được củng cố đến mức cả Iran và Ả Rập Xê Út cùng lên án các cuộc oanh kích của Israel nhằm vào thường dân trên dải Gaza. Nhưng tôi nghĩ rằng, đằng sau việc tổ lập trường cứng rắn, thông báo tạm hoãn các cuộc đàm phán mà nước này đang tiến hành với Mỹ nhằm hướng đến việc bình thường hóa quan hệ với Israel, còn có những tính toán của hoàng thái tử Mohamed Ben Salman. Ông ấy sợ bị Iran qua mặt trong vai trò quốc gia bảo vệ chính người dân Ả Rập. Bởi vì đối với nhiều nước Ả Rập, trong Vùng Vịnh, Ả Rập Xê Út dẫn đầu sao cũng là quốc gia hùng mạnh nhất.* »

Thứ hai, Iran xem cuộc tấn công của Hamas hôm 07/10 là một « *thất bại không thể khắc phục* » cho Israel. Vì vậy, giáo chủ Khamenei đặt cược nhiều vào sự xấu đi hình ảnh và danh tiếng của Israel trên trường quốc tế, với chuỗi hình ảnh thường dân bị quân đội Israel giết chết ở Gaza, những lời kêu gọi tấn công trên bộ ngày càng nhiều. Một lần ranh chia rẽ mới giữa khối phương Tây, vốn dĩ không tiếc lời ủng hộ Israel và phương Nam toàn cầu, lên án mạnh mẽ các cuộc oanh kích trên dải Gaza. Tất cả những điều đó đều phục vụ cho các lợi ích của Iran.

### « **Trục kháng chiến** » : Công cụ đối ngoại và an ninh của Iran

Colin P. Clarke, giám đốc nghiên cứu tại Soufan Group, một cơ quan tư vấn về tình báo và an ninh, trụ sở tại New York, trên trang mạng New York Times (23/10/2023) còn nhắc đến một mục tiêu khác của Iran trong sự kiện này. Vị chuyên gia này trước hết nhắc lại, việc đào tạo và trang bị các nhóm khủng bố, các phe nổi dậy và dân quân là một yếu tố trung tâm trong chính sách đối ngoại và an ninh của Iran tại Trung Đông. Mỗi năm, nước Cộng hòa Hồi Giáo này chi ra hàng trăm

triệu đô la để nâng cao năng lực chiến đấu cho Hezbollah, Hamas và nhiều nhóm khác.

Iran sử dụng những lực lượng này theo cách « ủy nhiệm » để thúc đẩy các mục tiêu an ninh quốc gia : Đẩy lui các đối thủ như Mỹ, có đến hơn 30 ngàn quân trú đóng tại nhiều căn cứ khác nhau ở Trung Đông, ngoài khu vực, đồng thời mở rộng vùng ảnh hưởng của riêng mình. Các lực lượng « ủy nhiệm » này giúp Iran từ trong hậu trường can dự vào các cuộc xung đột đang diễn ra nhưng vẫn có được một sự phủ nhận nào đó, cũng như là tránh bị lôi vào một cuộc đối đầu quân sự trực diện.

Giờ đây, xung đột ngày càng gia tăng, người ta lo sợ Israel hướng đến một cuộc đối đầu trực diện với Iran. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, lằn ranh đỏ thực sự của Iran hiện nay là mặt trận phía nam Liban. Nếu Hezbollah quyết định lợi dụng thời cơ các lực lượng phòng thủ Israel bị quá tải và chính thức mở thêm mặt trận thứ hai ở phía bắc Israel, tình hình có nguy cơ trở nên tồi tệ hơn và xuống cấp nhanh chóng. Mọi tính toán sai lầm từ phía Iran từ hay một trong số các lực lượng « ủy nhiệm » đều có thể dẫn đến một hành động trả đũa dữ dội từ Israel và sự can dự của Hoa Kỳ, mở đường cho một cuộc xung đột toàn khu vực.

Ali Vaez, điều hành nhóm nghiên cứu về Iran, thuộc International Crisis Group, trên kênh truyền hình Euronews, cho rằng Iran hiện đang trong thế lưỡng nan : *« Tôi nghĩ rằng nguy cơ chính ở đây là, để bảo vệ uy tín và năng lực răn đe của mình, Iran rất có thể khuyến khích các đồng minh tại Liban, nhất là phe Hezbollah, vốn dĩ hùng mạnh hơn Hamas, mở thêm một mặt trận mới chống Israel ở phía bắc. Nếu Iran can dự vào cuộc xung đột này, các nước Irak, Syria và Liban cũng có thể bị lôi kéo vào cuộc chiến chống Israel và Mỹ, với nhiều hệ quả có thể dẫn đến một thảm họa, không những cho khu vực, mà cho toàn thế giới. »*

## **Trung Quốc : Trung gian hòa giải « lý tưởng » ?**

Trước một viễn cảnh u ám, nhiều nhà quan sát cho rằng, trong cuộc xung đột này, không có một giải pháp nào khác ngoài con đường ngoại giao, mà trước hết là một lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt cả về mặt chiến lược và nhân đạo.

Trong lĩnh vực này, cường quốc nào có vị trí tốt nhất để làm trung gian hòa giải? Hoa Kỳ và châu Âu không thể làm được, vì đã chọn phe. Nước Nga của ông Vladimir Putin tuy có nền ngoại giao vững mạnh, nhưng do trọng lượng kinh tế yếu cũng như do lập trường của Nga trong hồ sơ Syria nên Matxcơva chưa đủ sức để gây ảnh hưởng.

Chỉ còn lại Trung Quốc, với tầm ảnh hưởng mạnh mẽ về kinh tế và gần đây là ngoại giao trong tiến trình hòa giải giữa Iran và Ả Rập Xê Út. Về điểm này, trả lời RFI Tiếng Việt, ông Didier Chaudet, chuyên gia về Nam – Trung Á nhận định : « Trong cuộc xung đột Israel – Palestine, lúc này, Israel chưa hẳn muốn có cuộc thảo luận. Trừ khi đến một lúc nào đó, tình hình chuyển hướng, chiến tranh có nguy cơ xảy ra, thì lúc ấy, Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể phối hợp với nhau để ngăn chặn một cuộc chiến tranh cục bộ ».



## Nếu không có nguyên tắc đề hướng về, thì xã hội sẽ sớm man di mọi rợ

Capture à partir de : [baotienngdan](https://www.baotienngdan.com)

[Lê Nguyễn Duy Hậu](#)

28-10-2023

Voting Started		10/27/2023		3:48:54 PM	
<b>Item 5 - A/ES-10/L.25</b>					
<b>Protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> AFGHANISTAN	<input checked="" type="checkbox"/> CAMEROON	<input checked="" type="checkbox"/> FINLAND	<input checked="" type="checkbox"/> KUWAIT	<input checked="" type="checkbox"/> NEPAL	<input checked="" type="checkbox"/> SAUDI ARABIA
<input checked="" type="checkbox"/> ALBANIA	<input checked="" type="checkbox"/> CANADA	<input checked="" type="checkbox"/> FRANCE	<input checked="" type="checkbox"/> KYRGYZSTAN	<input checked="" type="checkbox"/> NETHERLAN...	<input checked="" type="checkbox"/> SENEGAL
<input checked="" type="checkbox"/> ALGERIA	<input checked="" type="checkbox"/> CENTRAL AF...	<input checked="" type="checkbox"/> GABON	<input checked="" type="checkbox"/> LAO PDR	<input checked="" type="checkbox"/> NEW ZEALAND	<input checked="" type="checkbox"/> SERBIA
<input checked="" type="checkbox"/> ANDORRA	<input checked="" type="checkbox"/> CHAD	<input checked="" type="checkbox"/> GAMBIA	<input checked="" type="checkbox"/> LATVIA	<input checked="" type="checkbox"/> NICARAGUA	<input checked="" type="checkbox"/> SEYCHELLES
<input checked="" type="checkbox"/> ANGOLA	<input checked="" type="checkbox"/> CHILE	<input checked="" type="checkbox"/> GEORGIA	<input checked="" type="checkbox"/> LEBANON	<input checked="" type="checkbox"/> NIGER	<input checked="" type="checkbox"/> SIERRA LEONE
<input checked="" type="checkbox"/> ANTIGUA-BA...	<input checked="" type="checkbox"/> CHINA	<input checked="" type="checkbox"/> GERMANY	<input checked="" type="checkbox"/> LESOTHO	<input checked="" type="checkbox"/> NIGERIA	<input checked="" type="checkbox"/> SINGAPORE
<input checked="" type="checkbox"/> ARGENTINA	<input checked="" type="checkbox"/> COLOMBIA	<input checked="" type="checkbox"/> GHANA	<input checked="" type="checkbox"/> LIBERIA	<input checked="" type="checkbox"/> NORTH MAC...	<input checked="" type="checkbox"/> SLOVAKIA
<input checked="" type="checkbox"/> ARMENIA	<input checked="" type="checkbox"/> COMOROS	<input checked="" type="checkbox"/> GREECE	<input checked="" type="checkbox"/> LIBYA	<input checked="" type="checkbox"/> NORWAY	<input checked="" type="checkbox"/> SLOVENIA
<input checked="" type="checkbox"/> AUSTRALIA	<input checked="" type="checkbox"/> CONGO	<input checked="" type="checkbox"/> GRENADA	<input checked="" type="checkbox"/> LIECHTENSTEIN	<input checked="" type="checkbox"/> OMAN	<input checked="" type="checkbox"/> SOLOMON IS...
<input checked="" type="checkbox"/> AUSTRIA	<input checked="" type="checkbox"/> COSTA RICA	<input checked="" type="checkbox"/> GUATEMALA	<input checked="" type="checkbox"/> LITHUANIA	<input checked="" type="checkbox"/> PAKISTAN	<input checked="" type="checkbox"/> SOMALIA
<input checked="" type="checkbox"/> AZERBAIJAN	<input checked="" type="checkbox"/> COTE D'IVOIRE	<input checked="" type="checkbox"/> GUINEA	<input checked="" type="checkbox"/> LUXEMBOURG	<input checked="" type="checkbox"/> PALAU	<input checked="" type="checkbox"/> SOUTH AFRICA
<input checked="" type="checkbox"/> BAHAMAS	<input checked="" type="checkbox"/> CROATIA	<input checked="" type="checkbox"/> GUINEA-BISS...	<input checked="" type="checkbox"/> MADAGASCAR	<input checked="" type="checkbox"/> PANAMA	<input checked="" type="checkbox"/> SOUTH SUDAN
<input checked="" type="checkbox"/> BAHRAIN	<input checked="" type="checkbox"/> CUBA	<input checked="" type="checkbox"/> GUYANA	<input checked="" type="checkbox"/> MALAWI	<input checked="" type="checkbox"/> PAPERUA NEW ...	<input checked="" type="checkbox"/> SPAIN
<input checked="" type="checkbox"/> BANGLADESH	<input checked="" type="checkbox"/> CYPRUS	<input checked="" type="checkbox"/> HAITI	<input checked="" type="checkbox"/> MALAYSIA	<input checked="" type="checkbox"/> PARAGUAY	<input checked="" type="checkbox"/> SRI LANKA
<input checked="" type="checkbox"/> BARBADOS	<input checked="" type="checkbox"/> CZECHIA	<input checked="" type="checkbox"/> HONDURAS	<input checked="" type="checkbox"/> MALDIVES	<input checked="" type="checkbox"/> PERU	<input checked="" type="checkbox"/> SUDAN
<input checked="" type="checkbox"/> BELARUS	<input checked="" type="checkbox"/> DEM PR OF K...	<input checked="" type="checkbox"/> HUNGARY	<input checked="" type="checkbox"/> MALI	<input checked="" type="checkbox"/> PHILIPPINES	<input checked="" type="checkbox"/> SURINAME
<input checked="" type="checkbox"/> BELGIUM	<input checked="" type="checkbox"/> DEM REP OF ...	<input checked="" type="checkbox"/> ICELAND	<input checked="" type="checkbox"/> MALTA	<input checked="" type="checkbox"/> POLAND	<input checked="" type="checkbox"/> SWEDEN
<input checked="" type="checkbox"/> BELIZE	<input checked="" type="checkbox"/> DENMARK	<input checked="" type="checkbox"/> INDIA	<input checked="" type="checkbox"/> MARSHALL IS...	<input checked="" type="checkbox"/> PORTUGAL	<input checked="" type="checkbox"/> SWITZERLAND
<input checked="" type="checkbox"/> BENIN	<input checked="" type="checkbox"/> DJIBOUTI	<input checked="" type="checkbox"/> INDONESIA	<input checked="" type="checkbox"/> MAURITANIA	<input checked="" type="checkbox"/> QATAR	<input checked="" type="checkbox"/> SYRIAN ARA...
<input checked="" type="checkbox"/> BHUTAN	<input checked="" type="checkbox"/> DOMINICA	<input checked="" type="checkbox"/> IRAN (ISLAMI...	<input checked="" type="checkbox"/> MAURITIUS	<input checked="" type="checkbox"/> REP OF KOREA	<input checked="" type="checkbox"/> TAJIKISTAN
<input checked="" type="checkbox"/> BOLIVIA	<input checked="" type="checkbox"/> DOMINICAN ...	<input checked="" type="checkbox"/> IRAQ	<input checked="" type="checkbox"/> MEXICO	<input checked="" type="checkbox"/> REP OF MOL...	<input checked="" type="checkbox"/> THAILAND
<input checked="" type="checkbox"/> BOSNIA-HER...	<input checked="" type="checkbox"/> ECUADOR	<input checked="" type="checkbox"/> IRELAND	<input checked="" type="checkbox"/> MICRONESIA...	<input checked="" type="checkbox"/> ROMANIA	<input checked="" type="checkbox"/> TIMOR-LESTE
<input checked="" type="checkbox"/> BOTSWANA	<input checked="" type="checkbox"/> EGYPT	<input checked="" type="checkbox"/> ISRAEL	<input checked="" type="checkbox"/> MONACO	<input checked="" type="checkbox"/> RUSSIAN FED...	<input checked="" type="checkbox"/> TOGO
<input checked="" type="checkbox"/> BRAZIL	<input checked="" type="checkbox"/> EL SALVADOR	<input checked="" type="checkbox"/> ITALY	<input checked="" type="checkbox"/> MONGOLIA	<input checked="" type="checkbox"/> RWANDA	<input checked="" type="checkbox"/> TONGA
<input checked="" type="checkbox"/> BRUNEI DAR...	<input checked="" type="checkbox"/> EQUATORIAL...	<input checked="" type="checkbox"/> JAMAICA	<input checked="" type="checkbox"/> MONTENEGRO	<input checked="" type="checkbox"/> SAINT KITTS-...	<input checked="" type="checkbox"/> TRINIDAD-TO...
<input checked="" type="checkbox"/> BULGARIA	<input checked="" type="checkbox"/> ERITREA	<input checked="" type="checkbox"/> JAPAN	<input checked="" type="checkbox"/> MOROCCO	<input checked="" type="checkbox"/> SAINT LUCIA	<input checked="" type="checkbox"/> TUNISIA
<input checked="" type="checkbox"/> BURKINA FASO	<input checked="" type="checkbox"/> ESTONIA	<input checked="" type="checkbox"/> JORDAN	<input checked="" type="checkbox"/> MOZAMBIQUE	<input checked="" type="checkbox"/> SAINT VINCE...	<input checked="" type="checkbox"/> TURKMENIST...
<input checked="" type="checkbox"/> BURUNDI	<input checked="" type="checkbox"/> ESWATINI	<input checked="" type="checkbox"/> KAZAKHSTAN	<input checked="" type="checkbox"/> MYANMAR	<input checked="" type="checkbox"/> SAMOA	<input checked="" type="checkbox"/> TUVALU
<input checked="" type="checkbox"/> CABO VERDE	<input checked="" type="checkbox"/> ETHIOPIA	<input checked="" type="checkbox"/> KENYA	<input checked="" type="checkbox"/> NAMIBIA	<input checked="" type="checkbox"/> SAN MARINO	<input checked="" type="checkbox"/> TÜRKIYE
<input checked="" type="checkbox"/> CAMBODIA	<input checked="" type="checkbox"/> FIJI	<input checked="" type="checkbox"/> KIRIBATI	<input checked="" type="checkbox"/> NAURU	<input checked="" type="checkbox"/> SAO TOME-P...	<input checked="" type="checkbox"/> UGANDA
<input checked="" type="checkbox"/> IN FAVOUR: 120	<input checked="" type="checkbox"/> AGAINST: 14	<input checked="" type="checkbox"/> ABSTENTION: 45			

Ảnh trên mạng

Tin tức thế giới lớn nhất trong ngày hôm nay có lẽ là cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc liên quan đến cuộc chiến Israel – Hamas đang diễn ra. Trước tin tức quân đội Israel chuẩn bị tiến vào dải Gaza, với mục đích bứng rễ Hamas, nhưng cũng hứa hẹn thiệt hại

sinh mạng cho dân thường Palestine rất nhiều, một loạt các quốc gia Ả Rập và Nga đã quyết định đưa một dự thảo Nghị quyết lên Đại hội đồng LHQ. Dự thảo này lên án hành vi bạo lực chống lại dân thường (nhưng không gọi tên phe nào), đồng thời yêu cầu kêu gọi một cuộc “ngừng bắn nhân đạo” (humanitarian truce) ngay lập tức. Nghị quyết cũng yêu cầu Israel rút lại lệnh di tản đối với các nhân viên UN đang làm việc ở dải Gaza.

Động thái này được đưa ra sau khi các tranh luận ở Hội Đồng Bảo An bị bế tắc (chủ yếu là do Anh và Mỹ phủ quyết nghị quyết do Nga và Trung soạn, còn Nga và Trung phủ quyết nghị quyết do Mỹ soạn). Nga lần này chọn đứng về phía các quốc gia Ả Rập để yêu cầu vụ việc lên cho Đại hội đồng. Tất nhiên là dự thảo khiến nhiều quốc gia, đa số là các quốc gia vốn là đồng minh của Mỹ, không hài lòng. Canada sau đó đệ trình một bản dự thảo sửa đổi dự thảo Nghị quyết. Dự thảo sửa đổi này giữ nguyên cơ bản tất cả các yêu cầu với Israel nhưng có một dòng yêu cầu Đại hội đồng lên án hành vi khủng bố của Hamas vào ngày 7/10. Khởi nói thì gần như tất cả các quốc gia Ả Rập đều phản đối sửa đổi dự thảo này. Trong đó, lý lẽ được tán thành nhất thuộc về đại sứ Pakistan, khi ông cho rằng làm vậy không công bằng vì dự thảo của các quốc gia Ả Rập đã lên án chung chung rồi, và không gọi tên ai gây ra tội ác này (ý nói đã không lên án đích danh Israel), vì vậy lên án Hamas lần này là không công bằng.

Dự thảo sửa đổi của Canada sau đó được đem ra bỏ phiếu. Vẫn có đa số các quốc gia tham gia bỏ phiếu tán thành (88), 45 quốc gia phản đối bao gồm gần như toàn bộ các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo, cùng với Nga, Trung Quốc, và các đồng minh của hai nước này (Cuba, Bắc Hàn). Theo quy định bỏ phiếu của LHQ thì dự thảo sửa đổi phải được 2/3 quốc gia tán thành nên dù nhận được đa số phiếu đồng ý, dự thảo của Canada đã không được thông qua. Ngay sau đó, dự thảo của Ả Rập được bỏ phiếu chính thức. Lần này có 120 nước đồng ý, 45 nước bỏ phiếu trắng, và 14 nước bỏ phiếu chống.

Việt Nam “vắng mặt” trong lúc bầu dự thảo Canada, và bỏ phiếu thuận khi bầu dự thảo của Ả Rập.

Rất nhiều quốc gia bỏ phiếu thuận dự thảo Canada đã chọn bỏ phiếu trắng cho dự thảo Ả Rập. Trong đó có gần như toàn bộ đồng minh của Mỹ như Úc, Nhật, Hàn, Anh, Ý, Đức, Ukraine... Khá thú vị có Ấn Độ bỏ phiếu thuận Canada và trắng cho dự thảo Ả Rập.

Nga và Trung Quốc bỏ phiếu chống dự thảo Canada và thuận dự thảo Ả Rập. Thú vị có Iraq, Tunisia vốn là 2 quốc gia Hồi Giáo bỏ phiếu chống việc lên án Hamas, nhưng bỏ phiếu trắng dự thảo của Ả Rập.

Tuy nhiên, có một số lượng không nhỏ quốc gia bỏ phiếu thuận cho cả hai dự thảo. Trong đó có thể kể đến Nauy, Bỉ, Brazil, các quốc gia Nam Mỹ, Pháp.

Trong các quốc gia bỏ phiếu chống dự thảo Ả Rập thì ngoài Mỹ và Israel ra, còn có CH Czech, Áo, Croatia, và đồng minh của Nga tại EU là Hungary. Cũng khá bất ngờ.

Thấy gì từ việc bầu bán này của Đại hội đồng? Có một điều mình thấy rõ ràng, đó là Liên Hiệp Quốc không phải là sân sau của Mỹ như nhiều người nói khi đại đa số bỏ phiếu lên án Nga xâm lược Ukraine hồi năm ngoái. Thế giới phương Tây cũng phức tạp hơn rất nhiều, chứ không phải nhất nhất theo lệnh Mỹ như tuyên truyền. Nói chung các quốc gia lớn họ dùng sức ép và ảnh hưởng của mình để lôi kéo đồng minh là chuyện bình thường, nhưng cho rằng thế giới có phe có phái và cứ thế mà làm theo thì mình nghĩ chỉ là chữa ngược cho phe thất bại thôi. Nhìn chung, thế giới đang mong muốn ngừng bắn ở Gaza, tương tự như cách thế giới đã lên án Nga xâm lược.

Tuy nhiên, chuyện đó để qua một bên, thì phát biểu của đại sứ Israel cũng đáng chú ý. Đại sứ Israel đã đem cả hình ảnh con tin bị Hamas chặt đầu lên Đại hội đồng để nhằm kêu gọi các quốc gia đừng trói tay Israel trong việc bứng rễ Hamas. Và khi kết quả bỏ phiếu được thông qua, Israel tuyên bố đây là ngày ô nhục của Liên Hiệp Quốc, và rằng Israel đã bị tước đi quyền tự vệ, và tuyên bố không tuân theo nghị quyết này, ám chỉ họ vẫn sẽ tấn công vào Gaza.

Rất khó để phản bác Israel toàn bộ, vì bằng chứng của họ về hành động khủng bố của Hamas là quá rõ ràng. Tuy nhiên, bằng chứng về hành động tấn công vào dân thường của Israel cũng rõ ràng không kém. Thế giới có lẽ bị sa vào tranh cãi ai gây ra vụ nổ ở bệnh viện Al Ahli mà quên mất rằng rất nhiều mục tiêu dân sự của người Palestine cũng đã bị tấn công. Quân đội Israel thì cho rằng Hamas đã lấn vào các mục tiêu dân sự, phần nào biện minh cho việc tấn công của mình. Tuy nhiên, quan điểm của mình đó là muốn làm gì thì cũng phải đàng hoàng. Israel với tư cách một thực thể chính trị, quốc gia được công nhận... phải hành xử khác với một tổ chức khủng bố. Không thể sử dụng biện pháp khủng bố để đối đầu với khủng bố được. Luật pháp

quốc tế được hình thành nhằm để ngăn cản một thứ chiến tranh tổng lực đã san bằng thế giới, và khiến 6 triệu người Do Thái bị tiêu diệt. Israel có lẽ phải hiểu điều đó. Không ai tước đi quyền tự vệ, nhưng ngay cả khi tự vệ, cũng cần phải có chừng mực. Đó là nguyên tắc.

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc có lẽ đã số cũng đồng ý điều đó (tất nhiên, không loại trừ các quốc gia tiêu chuẩn kép như Mỹ, Nga, Trung Quốc v.v...). Những cuộc bỏ phiếu như thế này không có giá trị lắm trên thực địa, nhưng nó góp phần tạo nên những nguyên tắc mà thế giới sẽ theo đuổi. Tất nhiên, thực tế sẽ rất xấu xí, nhưng nếu không có nguyên tắc để hướng về thì xã hội sẽ sớm man di mọi rợ hơn bây giờ rất nhiều.

P/S: Một điều thú vị đó là đa số các thông tin chỉ trích Israel hiện nay mình đọc được là từ báo chí phương Tây. Báo chí Việt Nam hầu như “trung lập” trong chuyện này, kể cả lực lượng DLV (có lẽ đang bận chống Đất rừng phương Nam). Quan hệ hợp tác Việt Nam, Israel gần đây đã trở nên khăng khít hơn mọi người tưởng. Israel là quốc gia mới nhất Việt Nam ký hiệp định thương mại tự do (hồi tháng 7). Rất nhiều vũ khí quân dụng và hỗ trợ an ninh mà Việt Nam đang dùng cũng là nhập hoặc hợp tác với Israel. Từ năm 2014, súng trường tiêu chuẩn của quân đội Việt Nam hiện nay không còn là loại AK huyền thoại nữa, mà là STV (súng trường Việt Nam), được trong nước sản xuất theo mẫu ACE của Israel có mô-đi-phê cho phù hợp với địa hình, khí hậu Việt Nam.



## [Mỹ đánh vào các kho đạn của những tổ chức có liên hệ với Iran tại Syria](#)

Đăng ngày: 28/10/2023 - 11:10

Capture à partir de : [RFI](#)

Nhà Trắng hôm qua, 27/10/2023, thông báo là các cuộc oanh kích của quân đội Mỹ ở Syria hôm thứ Năm vừa đã phá hủy các kho đạn của những tổ chức có liên hệ với lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran. Họ đánh giá là chiến dịch này có tác động “quan trọng” đến khả năng tấn công của các tổ chức thân Teheran trong khu vực.



Hình tư liệu minh họa: Xe quân đội Mỹ tuần tra tại một khu vực trong thị trấn Qamishli, Syria, ngày 04/12/2022.AP - Baderkhan Ahmad

Theo hãng tin AFP, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết thêm: “ *Mục đích chính là làm rối loạn khả năng tấn công của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và của các tổ chức thân Teheran và cũng nhằm mục đích răn đe, để tránh các cuộc tấn công khác*”.

Từ ngày 17/10, lực lượng Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ tại Syria và tại Irak đã bị tấn công ít nhất là 14 lần, theo Lầu Năm Góc, khiến 21 binh lính bị thương nhẹ.

Các vụ oanh kích của Mỹ hôm thứ năm là các cuộc oanh kích đầu tiên nhắm vào các lợi ích của Iran kể từ tháng 3 và đã được tiến hành để bảo vệ các quân nhân Mỹ trong khu vực, theo Lầu Năm Góc.

Các tổ chức vũ trang thân Iran đã dọa sẽ tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông do Washington yểm trợ Israel trong cuộc chiến chống Hamas, cũng là một lực lượng thân Teheran.

Hoa Kỳ hiện vẫn duy trì một lực lượng khoảng 900 quân ở Syria và gần 2.500 quân ở Irak để chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi Giáo và thường xuyên mở các cuộc tấn công nhắm vào quân thánh chiến.

## [Nga tuyên bố sẽ xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Triều Tiên 'trên mọi lĩnh vực'](#)

26/10/2023

Reuters

Capture à partir de :[voatiengviet](#)



Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Nga hôm 26/10 cho biết họ có kế hoạch xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Triều Tiên trên mọi lĩnh vực, một ngày sau khi Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ lên án Bình Nhưỡng cung cấp vũ khí cho Moscow.

Khi được hỏi về cáo buộc của ba nước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Có rất nhiều báo cáo như vậy, tất cả đều vô căn cứ, không có chi tiết cụ thể. Những báo cáo như vậy đã có từ lâu. Chúng tôi thấy chẳng có nghĩa lý gì để bình luận về điều này”.

Ông nói thêm: “Triều Tiên là nước láng giềng của chúng tôi và chúng tôi tiếp tục và sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ chặt chẽ trong mọi lĩnh vực”.

Khi được hỏi liệu việc giao vũ khí có diễn ra hay không, ông Peskov nói: “Chúng tôi không bình luận về điều này dưới bất kỳ hình thức nào”.

Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã họp thượng đỉnh ở Nga vào tháng 9, tại đó hai bên thảo luận về các vấn đề quân sự, cuộc chiến ở Ukraine và khả năng Nga giúp đỡ chương trình vệ tinh của quốc gia nhiều bí ẩn này.

Hoa Kỳ và các đồng minh lên tiếng lo ngại rằng ông Kim có thể cung cấp vũ khí và đạn dược cho Nga, nước đã tiêu tốn một lượng lớn vũ khí và đạn dược trong cuộc chiến kéo dài 20 tháng ở Ukraine.



## [Washington khẳng định Bắc Triều Tiên đã chuyển giao đạn cho Nga](#)

Đăng ngày: 28/10/2023 - 11:35

Capture à partir de :[RFI](#)



Trong một tuyên bố chung với Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 26/10/2023, Hoa Kỳ khẳng định có những bằng chứng về việc chế độ Bình Nhưỡng cung cấp cho Matxcova cả nghìn container đạn để phục vụ cho cuộc chiến tranh ở Ukraina. Washington và các đồng minh châu Á đã lên án mạnh mẽ việc chuyển giao vũ khí này.



Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un (T) tiếp ngoại trưởng Nga, Sergueï Lavrov tại Bình Nhưỡng ngày 18/10/2023. AFP - HANDOUT

Thông tin viên RFI tại Seoul Celio Fioretti cho biết thêm thông tin :

*Việc chuyển giao này hoàn toàn vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, cấm Bắc Triều Tiên xuất và nhập khẩu vũ khí. Tuy nhiên, đó là những loại đạn dược quan trọng mà Matxcova đang cần cho cuộc xâm lược Ukraina.*

*Thật vậy, đạn của Bắc Triều Tiên rất phù hợp với các loại vũ khí của Liên Xô cũ mà Nga hiện đang sử dụng trong cuộc chiến này.*

*Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov đã tuyên bố rằng « các thông tin đó là hoàn toàn không có cơ sở ». Đồng thời ông nói thêm là Nga sẽ tiếp tục phát triển các mối quan hệ chặt chẽ với Bắc Triều Tiên.*

*Người ta không biết chính xác Matxcova đã chấp thuận cung cấp cho Bình Nhưỡng những gì để đổi lại đạn dược. Có thể có nhiều hướng, chẳng hạn như hỗ trợ cho chương trình không gian của Bắc Triều Tiên, hoặc có thể là cung cấp các loại thiết bị quân sự để chế tạo tên lửa.*

*Tuần trước, ngoại trưởng Nga Sergueï Lavrov đã tới Bắc Triều Tiên để gặp lãnh đạo Kim Jong-un. Họ đã ca ngợi mối quan hệ giữa hai nước không ngừng được tăng cường.*

Ngoại trưởng Hàn Quốc, Park Jin, trong một cuộc điều trần trước Quốc Hội hôm 27/10 đã cảnh báo là Seoul sẽ có những biện pháp trả đũa nếu Nga chuyển giao công nghệ tên lửa cho Bắc Triều Tiên.



## [Người Do Thái biểu tình tại New York đòi ngừng oanh tạc vào Gaza](#)

Đăng ngày: 28/10/2023 - 12:54

Capture à partir de : [RFI](#)

Hàng trăm người đã bị câu lưu tại New York hôm qua, 27/10/2023, trong một cuộc biểu tình do một phong trào của người Do Thái tổ chức để đòi chấm dứt các cuộc oanh tạc của Israel vào dải Gaza của Palestine. Hàng ngàn người đã tham gia một cuộc tọa kháng tại ga Grand Central của thành phố New York.



Một cuộc biểu tình của người Mỹ gốc Israel ngày 26/10/2023 tại New York đòi ngừng bắn tại Gaza và trả tự do cho các con tin bị Hamas bắt giữ. AP - Beбето Matthews

Từ New York, thông tin viên Loubna Anaki tường trình:

*“Hô vang khẩu hiệu: “Hãy để Gaza sống”, hàng ngàn người đã chiếm lĩnh ga xe lửa nổi tiếng Grand Central. Họ là những người Do Thái đến*

từ New York và các thành phố khác, mặc áo thun màu đen có in hàng chữ “ Người Do Thái vì Palestine”.

Trong đoàn biểu tình có Sam Cohen, bản thân đã sinh ra trong một trại tị nạn sau Thế chiến Thứ hai, đến đây để kêu gọi ủng hộ người Palestine.

Ông nói: “ Tôi đã mất 90% người thân, nạn nhân của tội ác Đức Quốc Xã. Đó cũng chính là điều mà Israel đang làm. Trừng phạt tập thể người dân Gaza là một tội ác chiến tranh trầm trọng không kém, thậm chí trầm trọng hơn. Họ đã không học được bài học gì à?”

Cuộc biểu tình này là nối tiếp vô số các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại nhiều thành phố ở Hoa Kỳ. Những người tham gia xuống đường muốn cho thấy không phải toàn bộ người Do Thái ủng hộ các hành động của Israel.

Một người biểu tình nói: “ Không được nhân danh chúng tôi. Chúng tôi không muốn là nỗi đau của chúng tôi, những chấn thương của cộng đồng chúng tôi bị sử dụng để biện minh cho những hành vi bạo lực nhắm vào một cộng đồng khác.”

Một phụ nữ trong đoàn biểu tình tuyên bố: “ Chúng tôi chống các cuộc oanh tạc, chống tội ác diệt chủng, chống việc phong tỏa Gaza. Và bây giờ, toàn bộ phương tiện liên lạc đã bị cắt đứt và người dân đang bị giết hại trong bóng tối.”

Những người Do Thái biểu tình hy vọng sẽ gây áp lực được lên các dân biểu Quốc Hội Mỹ để đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và đình chỉ viện trợ quân sự hàng tỷ đô la mà Washington cấp cho Israel hàng năm.



## **Bị cắt đứt khỏi thế giới, người dân Gaza sống dưới mưa bom của Israel**

Đăng ngày: 28/10/2023 - 10:30

Capture à partir de :[RFI](#)

Theo thống kê mới nhất của bộ Y Tế Hamas, đã có khoảng 7.707 người chết ở Gaza, phần lớn là thường dân, trong đó có hơn 3.500 trẻ em, do các trận oanh kích không ngừng của Israel từ ngày 07/10. Dải Gaza bị cô lập với thế giới từ ngày 27/10/2023 vì liên lạc viễn thông và internet bị cắt.



Một khu phố của người Palestine trong dải Gaza ngày 28/10/2023. AP - Hatem Ali

Hơn 2,4 triệu người dân mắc kẹt trong « địa ngục trần gian » và giống như bị « xử kín », theo lời một nhân chứng ở Gaza với thông tin viên RFI Sami Boukhelifa tại Jerusalem trước khi liên lạc viễn thông bị cắt:

*« Tôi là cha của một cháu trai và hai cháu gái, Adam, 10 tuổi, Line 6 tuổi và Dhahab 1 tuổi rưỡi. Cuộc sống của chúng phụ thuộc vào tôi. Cứ 6 giờ 30 sáng là tôi chạy như điên ngoài phố ở Gaza để tìm nước. Sau đó, tôi xếp hàng suốt ba tiếng mỗi ngày để chờ mua bánh mì. Tất cả những việc đó đều là dưới các trận mưa bom giết người của Israel.*

*Tôi ở khu vực Deir Al Balah ở Gaza khi một trận oanh kích xảy ra. Vụ nổ mạnh đến nỗi xác của một người đàn ông nằm trên phố bị văng lên trên sân thượng tầng sáu của tòa nhà bên cạnh.*

*Tôi sợ gia đình mình sẽ bị tấn công và tôi không thể tìm được các con. Để chắc là chúng được nhận dạng, tôi đã viết số điện thoại của mình và tên của các cháu lên người chúng. Anh muốn tôi phải làm gì khác hơn? ».*

## **Dân Palestine ở Cisjordanie biểu tình đòi Israel ngừng tấn công Gaza**

Vùng lãnh thổ Palestine ở Cisjordanie bị chiếm đóng cũng có hơn 110 người Palestine bị những người định cư Do Thái sát hại kể từ ngày 07/10. Nhiều cuộc đụng độ với lực lượng Israel đã xảy ra. Ngày 27/10,

vài nghìn người biểu tình Palestine đã tập trung ở các thành phố Jenin, Nablus và Ramallah yêu cầu Israel ngừng chiếm đất lập các khu định cư Do Thái và chấm dứt cuộc tấn công vào Gaza.

Có mặt trong đoàn người biểu tình tại Ramallah, thông tin viên Boukhelifa cho biết đám đông giương cờ Palestine, giăng các biểu ngữ « *Xin Đấng tối cao bảo vệ Gaza* ». Một người cho rằng « *biện pháp quân sự không phải là giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay* » và yêu cầu « *một giải pháp hòa bình, dựa trên các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc* ». Ngoài ra, người dân Palestine ở vùng Cisjordanie bị chiếm đóng ngày càng phẫn nộ với truyền thông phương Tây, bị cáo buộc là « *nhất bên trọng nhất bên khinh* » trong cuộc xung đột Israel-Hamas.

